

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TIỂU HỌC TÂN DÂN
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON
Lần 1 tháng 10 năm 2023

Xin chào tất cả các bạn! Đây là chương trình phát thanh Măng non của Liên đội trường TH Tân Dân. Trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, vui vẻ, chúc các bạn có nhiều năng lượng để học tập thật tốt.

Các bạn thân mến! Chương trình PTMN của Liên Đội TH Tân Dân xin chào các bạn!

-Trong tuần vừa qua các lớp ôn định nề nếp ra vào lớp, các hoạt động đầu giờ và giữa giờ.

- Ngoài hoạt động học tập, các lớp vẫn duy trì tốt các hoạt động ra vào lớp thể dục đầu giờ và múa hát, thể dục đầu giờ. Đặc biệt phong trào xây dựng trường học thân thiện đã được các giáo viên chủ nhiệm cũng như các bạn học sinh hưởng ứng nhiệt tình, kết quả cho thấy hầu hết các lớp đã trang trí lớp học thân thiện bằng cách trồng cây xanh trong lớp, chăm bón bồn hoa của các lớp, các kết quả học tập

- Các chi đội tích cực tập luyện nghi thức Đội.

Các bạn thân mến! Vậy là một tháng học của chúng ta đã trôi qua rồi. Qua một tháng học, các bạn cũng đã dành được nhiều kết quả thật đáng tự hào trong học tập cũng như trong mọi phong trào hoạt động ngoại khoá. Trong tháng 9 vừa qua, trường chúng ta diễn ra rất nhiều hoạt động lớn như: khai giảng năm học, tổ chức lễ hội trung thu, đại hội chi đội. Các hoạt động lớn đã được các Thầy cô lãnh đạo đánh giá rất tốt.

Ngay từ đầu năm học, bạn nào cũng chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ trước khi đến lớp. Không những thế, các bạn cũng học và làm bài cẩn thận, chu đáo nên số điểm tốt mà các bạn dành được cũng rất cao. Các lớp cũng nhanh chóng đi vào ôn định nề nếp: xếp hàng, hát nghiêm túc, đi học đúng giờ, mặc đồng phục đúng quy định, có ý thức bảo vệ của công và giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ...

Có thể nói trong tháng 9 liên đội đã lên kế hoạch cho các Chi đội tổ chức thành công từ đại hội Chi đội mẫu, đại hội Chi đội đại trà đến. Tại đại hội Liên đội được tổ chức vào tuần 2 tháng 10 chúng ta sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu ra 9 bạn đội viên ưu tú được các bạn tín nhiệm lựa chọn vào Ban chỉ huy liên đội năm học 2023 - 2024.

Các bạn thân mến! Chúng ta đã bước sang tháng thứ hai của năm học, đó là tháng 10 với chủ đề: **“Chăm ngoan học giỏi”**

Trong tháng 10 này có rất nhiều ngày lễ lớn. Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam 15/10 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Để chào mừng các ngày lễ lớn, các bạn hãy thi đua dành nhiều điểm tốt, tiết học tốt đấy nhé! Bên cạnh việc học tập, tham gia các phong trào chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng Trên đây là những kết quả hoạt động của liên đội trong tháng 9 và những hoạt động mà chúng ta cần thực hiện trong tháng 10 mà CTMN đã chuyển tới các bạn.

Trên đây là điểm tin hoạt động của tuần này, phần cuối chương trình xin mời các bạn lắng nghe bài hát “Đội ta lớn lên cùng đất nước”. Chương trình phát thanh măng non của liên đội tiểu học Tân Dân đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau! Xin chào tạm biệt các bạn.

TM. LIÊN ĐỘI
TỔNG PHỤ TRÁCH

Lương Thị Thảo